



31-5
2020

CHÚA NHẬT 8 PHỤC SINH

LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

CD CHÚA KITÔ PHỤC SINH

TRUNG TÂM ĐỨC BÀ PHÙ HỘ CÁC GIÁO HỮU
7707 Murray Drive - Stockton, CA 95210
website: cdcktpsstockton.com



"Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến, và xin canh tân bộ mặt trái đất" TV 103:30

Kinh cầu xin Chúa Thánh Thần

Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến như cơn gió mát thổi vào tâm hồn chúng con, thổi vào Hội Thánh, thổi vào thế giới hôm nay, để làm tươi mát dịu dàng và ban sự tự do thanh thoát. Xin hãy đến như dòng nước trong lành chảy vào cuộc đời chúng con, chảy vào Hội Thánh, chảy vào thế giới hôm nay, để tẩy sạch mọi tội lỗi nhớp nhơ, làm dịu đi những khô cằn, uốn lại

những tấm lòng cứng cõi, và làm phát sinh những mầm xanh sự sống mới. Xin hãy đến ban ngọn lửa hồng chiếu sáng đời con, chiếu sáng Hội Thánh, chiếu sáng thế giới hôm nay, để xua đi bóng đêm tội lỗi ra khỏi tâm hồn chúng con, đẩy lùi bóng tối của đam mê thấp hèn ra khỏi môi trường chúng con đang sống, làm cháy lên những ước mơ cao cả, và làm bừng sáng tình yêu khiêm nhường phục vụ.

Ngày kết tháng Mẹ: Hãy lần hạt Mân Côi



Không đời nào có ai quá tự mãn, quá 'đỉnh', quá quyền thế đến độ một giây phút nào đó tuyên bố: cần gì một người Mẹ! Ngay cả Con Thiên Chúa còn cần đến một người Mẹ hướng chỉ loài người. Tình mẫu tử tiên vãn là tình nuôi dưỡng, bảo vệ, rõ điều kiện. Đó là thứ tình gắn chặt tôi nếp hình thành nên người con mình... Khi cầu nguyện kinh Mân Côi trong tháng 5, chúng ta hãy nhớ lại sự điệp Mẹ Maria nhắn gởi qua 3 trẻ tại Fatima xưa: Hãy cầu nguyện, sám hối và hy sinh cho phần rỗi những người tội lỗi. Đây là sự điệp luôn mãi và hợp thời."

ĐGM Myron Cotta.

THÁNG 6: THÁNG YÊU

Để hiểu ý nghĩa tình yêu, nhà thơ đề nghị "ai đó" giữ cái tâm thình lặng, để nghe gió và xem trời: "Ai hãy làm thình chớ nói nhiều... Và để xem trời giải nghĩa yêu" (Hàn Mặc Tử, Đà Lạt trăng mờ)

Để hiểu tình yêu Thiên Chúa đối với con người, nhạc sĩ Phanxicô mời gọi: "Hãy đếm tinh tú trên trời mà biết ơn Người cho đời... Và xem cát biển để hiểu Người thương ta" (Phanxicô, Cát biển sao trời)

Thực ra, Thiên Chúa yêu thương loài người bằng tình yêu vĩnh cửu, và còn là tình yêu nhân hậu, vì con người luôn bất trung, bội phản. Tình yêu vô biên của Thiên Chúa, con người làm sao hiểu thấu? Nếu chẳng có ân huệ đức tin do chính Chúa ban.

